

ข้อเสนอพิเศษ รายการเลิศ!

1. พักสกีรีสอร์ทหรู **Apensia Ski Resort 1คืน โรงแรม 5 ดาว 2 คืน**
2. ประสบการณ์พิเศษ ขับ **Snow ATV, Snow Sledge, ทำสกี**
3. ชม **Love Dance Show**
4. แกละสลักน้ำแข็งที่ **Ice Gallery**
5. ดูแลแบบ **VIP กรู๊ป ไม่เกิน 25 ท่าน**
6. บุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่น **ชาบูยักษ์ พร้อม ไวน์แดง เบียร์สด ดื่มไม่อั้น**

ราคาสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 34,900.- เท่านั้น

รายละเอียดของการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ / สนามบินสุวรรณภูมิ – เกาหลี / สนามบินอินชอน

- 20.00 น.** คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน **KOREAN AIR** จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนออกเดินทาง (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับช่วงวันที่เดินทางและสภาพอากาศ)
- 22.40 น.** ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบิน **KE652** (รับบริการเครื่องดื่มและอาหารเข้าบนเครื่องบิน)

วันที่สอง เมืองชุนซอน – เกาะนามิ-เมืองyeonghaeng-สวนน้ำ Ocean 700

06.00 น. คณะเดินทางถึง **สนามบินนานาชาติอินชอน** (เวลาท้องถิ่นของเกาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อไม่ผิดพลาดการนัดหมาย) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว อีสาระให้ทุกท่านได้ทำธุระส่วนตัว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **เมืองชุนซอน** เมืองแห่งทะเลสาบแสนสวยงาม แล้วลงเรือเฟอร์รี่ซึ่งใช้เวลานั่งเรือเพียง 10 นาที เพื่อข้ามไปยัง **เกาะนามิ** เกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซึ่งเกิดจากการสร้าง **เขื่อนซองเปียง** เพื่อกัน **แม่น้ำฮัน** เมื่อมองจากด้านบนจะมีรูปร่างคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง **"The Winter Love Song"** หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก และความงามของทิวสนที่ตั้งตรงตั้งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง ซึ่งเป็นจุดที่สวยงามที่สุดของเกาะนามิ ในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไป **สำหรับฤดูหนาว** (Winter) หลังจากหิมะแรกตก ประมาณปลายเดือน พ.ย. อากาศจะหนาวเย็น และหากวันไหนที่มีหิมะตก เกาะนามิก็จะเต็มไปด้วยสีขาวโพลนของปุยหิมะ อีสาระให้ทุกท่านได้เดินเล่นชมวิว และเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนู ทักคาลบิ** (ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนซอนโดยนำไปกับบาร์บีคิว มันหวาน ผักกะหล่ำ ต้นกระเทียม ตีอก(ของท่านเล่นที่ทำมาจากแป้งข้าวเหนียว) และซอสแดงสูตรเกาหลี มาผัดรวมกันบนกระทะแบนดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผักกาดเกาหลีที่สดฉ่ำ และเครื่องเคียง เมื่อทานใกล้หมดทางร้านจะนำข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกันเป็นทักคาลบิโพกิมที่แสนอร่อย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเพียงซาง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ตลอดเส้นทางให้ท่านได้ชมดอกหิมะ หรือ อนุรักษ คือหิมะที่ตกมาปกคลุมต้นไม้ให้เป็นสีขาวทั้งต้น ดูเหมือนดอกไม้ จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษที่ โลกแห่งหิมะ “Snow World” ให้ท่านสัมผัสกับโลกแห่งความงามหิมะสีขาวที่เหมือนโลกในนิยาย ให้ท่านมัน สุด ๆ กับการขับขี่ ATV บนหิมะ “Snow ATV” และ สโนว์ สเลด “Snow Sledge” และให้ท่านทำสบู่ขึ้นเองในโลก สวย ๆ น่ารัก ๆ รูปต่าง ๆ ให้เลือกทำตามใจชอบ เช่น รูปแกะ หมีเท็ดดี้ กระต่าย เต่า ดาว รูปหัวใจ ดอกไม้ ปลา ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู **แฮมมูลทั้ง** หรือ **โป๊ะแตกเกาหลี** ซึ่งประกอบด้วยอาหารทะเลสดต่างๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก พร้อมเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่น ต้นหอม กระเทียม ผักตามฤดูกาล หัวหอม มาจัดเรียงให้สวยงามภายในหม้อไฟ แล้วเติมน้ำซุซซึฟูดลงไป พอน้ำเดือดให้นำอุด้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่อรับประทานเป็นอุด้งซึฟูด ทานพร้อมกิมจิ หรือทานคู่กับข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี พริกป่น และเครื่องเคียงต่างๆ

จากนั้นนำท่านสู่ Ocean 700 ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 700 เมตรของเทกวันเรียง (Daegwallyeong) เป็นสวนในที่สวยหรู ทันสมัย ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับน้ำแร่ และสวนน้ำทั้งในร่มและกลางแจ้ง ในร่ม (Indor) มีบ่อน้ำแร่ และสไลด์เดอร์ ต่าง ๆ ให้เล่นได้ตั้งนี้

เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม **HOLIDAY INN RESORT** หรือเทียบเท่า (5 ดาว) ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและป่าเขียวอันบริสุทธิ์ ใน **ALPENSIA SKI RESORT**

วันที่สาม เล่นสกี – เมืองอิฮอน-ไรส์ตรอเบอร์รี่-เมืองยงอิน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. จากนั้นนำท่านสู่ลานสกีที่ Alpensia Ski Resort ให้คุณได้สนุกตื่นเต้นเหนือจินตนาการ ได้สนุกกับครอบครัวและคนที่คุณรัก มากกว่าคำว่าหิมะ ใน Apensia Ski Resort มี 6 สไลด์ของผู้เล่นสโนว์บอร์ด “Snow Board” คุณจะสนุกกับความเร็วสไลด์ของสโนว์บอร์ดที่เหนือลมและจินตนาการ มีสไลด์สำหรับผู้เล่นสกี ตั้งแต่เนินฝึกหัดมีความยาว 1.4 กิโลเมตร และสำหรับผู้เล่นระดับ Intermediates ให้คุณได้ประสบการณ์เล่นสกีแบบไดนามิก สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มหัดเล่น หรือไม่เคยเล่นมาก่อน โดยมีไกด์ท้องถิ่นและทีมงานสอนให้ *** รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกีแล้วจ้า***แต่สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเล่นสกี หรือเด็กเล็กๆ ก็สามารถเล่นสนุกบนลานสกีได้ ด้วยการเช่ากระเบาะนั่ง แล้วขึ้นไถลงตามเนินสกีก็ได้เช่นกัน โดยที่ไม่เป็นอันตราย

หมายเหตุ กรุณาเตรียมเสื้อผ้าสำหรับใส่เล่นสกีด้วย เช่น เสื้อ-กางเกงผ้าร่มที่สามารถกันน้ำได้

ถุงมือหนัง หมวกไหมพรม แว่นตากันลม-แดด เป็นต้น(ท่านที่ต้องการเช่าชุดสกี

สามารถสอบถามจากไกด์ท้องถิ่นได้)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู **ชาบู – ชาบู หม้อไฟเห็ด** อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกลเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดูกาล หมูแฮมที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานให้เติมน้ำซุซซึฟูดแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงไปต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน หรือจะทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียง

นำท่านสู่เมืองอิฮอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ) ให้ท่านเพลิดเพลินใน ไรส์ตรอเบอร์รี่ เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวไรส์ตรอเบอร์รี่ของเกาหลีอย่างแท้จริง ศึกษาวิธีการปลูกตลอดจนการดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ว่ามีวิธีการอย่างไร จึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ที่สำคัญเนื้อนุ่มและรสชาติหวาน หอม เหมือนจะละลายในปาก และยังเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญของประเทศอีกด้วย

พิเศษ!ให้ท่านชิมสตรอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่

หลังจากนั้นนำท่านสู่เมืองยอนิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ <http://www.everland.com> (ฟรี !! บัตร **Unlimited Ticket** ท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ฟรีทุกรายการ ไม่จำกัดจำนวนรอบ) ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นขนาดมหึมาที่ทำหยาความกล้าของทุกท่านไม่ว่าจะเป็น รถไฟดีลิ่งกา 3 ตลบ, รถไฟเหาะดิ่ง 77 องศา ซึ่งเป็นรางไม้ยาวที่สุดในโลกจนคุณต้องกรีดสลับ โรงหนัง 4 มิติ ที่จะให้คุณเข้าถึงอรรถรสความมันส์ของหนัง ไม่ว่าจะเป็น เสียงแรงสนั่นสะเทือน ลม น้ำ ฯลฯ หากท่านไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น ท่านสามารถขึ้นรถบัสท่องเที่ยวไปในโลกของสัตว์ป่าใน ซาฟารีเวิลด์ ก็ได้ โดยรถที่นั่นจะมีกระจกที่กั้นระหว่างเรากับบรรดาสัตว์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้เราสามารถชมความสวยงามและความน่ารักของพวกเขา ได้อย่างใกล้ชิดโดยที่ไม่เป็นอันตราย ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ (ลูกที่เกิดจาก เสือเพศเมีย + สิงโตเพศผู้) จากนั้นพบกับความน่ารักของหมีเกาหลีที่ฟังภาษาคนรู้เรื่อง ไม่ว่าจะสั่งให้ นั่ง นอน ยืน แลบลิ้น ปรบมือ ขอมือ ก็ทำได้อย่างไม่น่าเชื่อ !!! นอกจากนี้สำหรับท่านที่ยังไม่สะใจกับสกี ที่นี่ก็ยังมีลานสำหรับเล่นสโนว์บัสเตอร์อีกด้วย หรือจะเดินเล่นเก็บบรรยากาศกับภาพสวยๆของบรรดาวิวยุโรปเกาหลีที่มาเที่ยวเป็นกลุ่มๆ และทุกคนจะแต่งตัวเหมือนกันหมดอย่างกับก๊อปปี้ ดูแล้วก็น่ารักไปอีกแบบ **พิเศษสุด!**ในช่วงฤดูหนาวท่านจะได้พบกับ เทศกาลคริสต์มาส (Christmas Holiday Fantasy) ที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีต้นคริสต์มาสกว่า 1,000 ต้น และโคมไฟสีสนสวยงามอีก 200,000 ดวง มีนักแสดง 128 คนร่วมแสดงรายการ "Carol Fantasy" มีจัดงานแสดง "Magic In The Sky" และพิธีจุดไฟต้นคริสต์มาสสูง 25 เมตรทุกวัน และยังมีหมู่บ้านซานต้า (Santa Village) ช่วงเป็นเทศกาลที่สุดแสนจะโรแมนติกสวยงามที่พลาดไม่ได้เชียวย! รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบิ หรือหมูย่างเกาหลี อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก รสชาติหวานนุ่ม กลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่าน เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อน และเครื่องเคียงต่างๆ เช่น น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว กระเทียม ผักสด และน้ำซุปลาทะเล ซึ่งวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองหลวง โซล นั่งรถชมบรรยากาศรอบๆเมืองหลวงอันทันสมัยของเกาหลีที่มีอายุกว่า 600 ปี ศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม คมนาคมขนส่ง สวรรค์ของนักท่องเที่ยว "เครื่องสำอางค์ตัวจริง" ผ่านชม City Hall, ประตูเมืองคังฮวามุน, แม่น้ำฮัน นำท่านพักที่ **BEST WESTERN/NOVOTEL/RAMADA/REVIERA HOTEL** หรือเทียบเท่า (5 ดาว)

เย็น

วันที่สี่ ศูนย์โสม-พระราชวังชางต็อก-Ice Gallery-โซว Sa Choom-Amethyst-โซลทาวเวอร์+พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้-ช้อปปิ้งเมียง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม **ศูนย์โสมรัฐบาล** ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่คุณภาพดีที่สุด มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย บำรุงสมอง ปรับปรุงความสมดุลของความดันโลหิต ป้องกันโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ปรับปรุงสมดุลรอบเดือนของสตรี ทำผิวพรรณเปล่งปลั่งอ่อนเยาว์ ชมวงจรชีวิตของโสม และวิธีการปลูกโสม ซิมซาโสมร้อน ๆ พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพดีในหลากหลายรูปแบบ เช่น โสมอบน้ำผึ้ง โสมผง โสมสกัด โสมแท่ง โสมแคปซูล ราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายของท่าน และคนที่รักหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จะเป็นของขวัญชั้นยอดเลยก็เดียว

นำท่านชม **พระราชวังชางต็อก** สถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดในเกาหลี เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดในเกาหลี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซอน เมื่อปี พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังเคียงบก (Kyeongbok Palace) ผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก (East Palace) พระราชวังนี้ใช้เป็นพระราชวังหลักของกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนหลายพระองค์ และเป็นพระราชวังที่ได้รับการทำนุบำรุงดูแลดีที่สุดที่ใหญ่พระราชวังทั้ง 5 แห่ง พระราชวังเป็นที่รู้จักกันดี เพราะมีสวนที่สวยงามมากที่สร้างขึ้นให้กับราชวงศ์ สวนฮวอนหรือพ็วอน ("สวนต้องห้าม") มีทัศนียภาพที่งดงาม มีศาลา สระน้ำและสวนป่า ฯลฯ

จากนั้นไปเยี่ยมชมโลกแห่งน้ำแข็งที่เย็นสุดๆ ที่ **ICE GALLERY** พร้อมงานศิลปะที่แกะสลักด้วยน้ำแข็งสวยงามมากมาย เช่น ห้องน้ำแข็งสลักด้วยศิลปะรูปแบบต่าง ๆ รูปต้นคริสต์มาส รูปหัวใจ สำหรับใช้วันงานแต่งงาน เป็ยน้ำแข็ง บาร์น้ำแข็ง ห้องน้ำแข็ง อุโมงค์น้ำแข็ง บล็อกแก้วที่ทำเป็นผนังตกแต่งด้วยดอกไม้ หรือกระดาษโน้ตสีสันต่าง ๆ ให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย จากนั้นจะมีอาจารย์มืออาชีพสอนท่านแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปต่าง ๆ ด้วย ให้ท่านได้ภูมิใจกับผลงานแบบฉบับของตัวเอง สามารถแกะสลักเป็นแก้วไวน์ แก้วเบียร์ แล้วดื่มน้ำส้มที่เย็นชื่นใจจากภาชนะที่คุณทำเอง เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้คุณไม่อาจลืมได้เลย!!

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู **บิบบิมบับ** หรือข้าวยำเกาหลี ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผักนานาชนิดถึง 18 อย่าง อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด โดยนำข้าวไปย่างบนชามหิน (คล้ายกระทะร้อนบ้านเรา) แล้วโรยผักต่างๆ อาทิ แครอท หัวไชเท้า มันฝรั่ง ผัด เห็ดแดง กวาง ผักกาดขาว พร้อมไข่ไก่ดิบ ราดน้ำซอส แล้วนำมาयरรวมกันในขณะที่ชามยังร้อนๆ

จากนั้นนำท่านสู่ **ศูนย์พลอยสีม่วง (Amethyst)** อัญมณีนาโชคของชาวเกาหลี เชื่อว่าถ้าใส่ติดตัวไว้จะมีแต่สิ่งดี ๆ มาสู่ผู้เป็นเจ้าของ มีของคุณภาพรูปแบบสวยงามให้เลือกมากมาย เช่น หิ้งแหวน, จี้ห้อยคอ, ต่างหู, ที่ห้อยมือถือ เป็นต้น

จากนั้นนำท่านชม **LOVE DANCE SHOW (SA CHOOM)** เรื่องราวการแสดงประกอบด้วย **LOVE DANCE** เป็นการเต้น **RAP (แร็ป)** ประสมการเต้นเดี่ยว และการเต้นคู่ **LIFE IN THE BODY** เป็นการแสดง เรื่องวัฏจักรของชีวิต ตั้งแต่เกิด ทำให้คุณฮาสุด ๆ **LANTERN DANCE** การเต้นภายใต้แสง ด้วยจังหวะการเต้นที่แม่นยำ ให้คุณรู้สึกเหมือนเขากำลังบิน **SENSUALITY & TEMPTATION** (ราคะและความยั่วชวน) ทำให้คุณอินจนหายใจไม่ออก **HERO** วีระบุรุษผู้ซึ่งต่อสู้ในสนามรบด้วยความกล้าหาญอันน่าทึ่ง ทำให้คุณปรบมือไปกับเขาอย่างไม่รู้สึกรู้สีก่อนตามด้วยการแสดงความสามารถเฉพาะตัว ทำให้ท่าน High สุด ๆ **LET'S DANCE** สุดท้ายให้ผู้ชม ปลอ่ยหัวใจเป็นอิสระ ร่วมเต้นรำแห่งรักด้วยกัน ให้ท่านประทับใจกับการโชว์ที่เต็มไปด้วยความฮา สนุก มันส์ โรแมนติก อย่างไม่รู้ลืม

แล้วนำท่านสู่ **โซลทาวเวอร์** ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนน้ำชาน เขาชิมพิพิธภัณฑน์หมีเท็ดดี้

(**TEDDY BEAR**) ตึกหมีในพิพิธภัณฑน์แห่งนี้ จะเป็นตึกหมีสัญชาติเกาหลีที่หน้าตาเหมือนกันทุกตัว โดยจะนำตึกหมีมาแสดงออกซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ตั้งแต่อดีตโบราณจนถึงปัจจุบัน และยังให้ตึกหมีแต่งตัวเลียนแบบดารานักร้อง หรือหนังซีรีส์ต่าง ๆ และชมความงามของวิวทิวทัศน์ของ **โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)** หอคอยนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1975 มีความสูง 237 เมตร ด้านบนสามารถชมวิวทิวทัศน์ของโซลแบบรอบทิศทางได้ถึง 360 องศา ซึ่งนับเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของกรุงโซล นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของภาพความประทับใจในละครเรื่องดัง **"MY NAME IS KIM SAM SOON"** ให้ท่านอิสระถ่ายรูปชมวิวดู ต็มตักกับบรรยากาศที่งดงามยามราตรีแห่งกรุงโซล(รวมค่าเข้าโซลทาวเวอร์+พิพิธภัณฑน์หมีเท็ดดี้แล้วค่ะ)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น มีทั้งซูชิ ปลาดิบ เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกตามใจชอบ และขอเสนอเมนูสุดพิเศษประจำร้าน !!!! **ขาปูยักษ์ (King Crab)** มีอาหารกว่า 100 เมนู ให้ท่านได้เลือกทาน พร้อมเบียร์ไวน์ ให้ท่านดื่มไม่ร้อน ตบท้ายด้วยขนมหวานสไตล์เกาหลี เค้ก ไอศกรีม ฯลฯ

นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งสมัยใหม่นั้นก็คือ **เมียงดง** ย่านช้อปปิ้งวัยรุ่นที่ดังที่สุดในเกาหลี เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นเด็ก ๆ เกาหลี (เหมือนสยามสแควร์บ้านเรา) ใครที่เป็นคอแฟชั่นจะต้องมาเซ็คเทรนด์แฟชั่นกันที่นี่ด่วน !!! ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่นทั้งของกิน ของใช้ และเครื่องสำอางยี่ห้อดัง ๆ อย่าง **SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA** ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารัก ๆ, รองเท้าผ้าใบสุดเก๋ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าร้านแผงลอย ร้านอาหาร และคาเฟ่น่ารัก ๆ เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และของฝากตามอัธยาศัย

นำท่านพักที่ **BEST WESTERN/NOVOTEL/RAMADA/REVIERA HOTEL** หรือเทียบเท่า (5 ดาว)

- 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- 08.00 น. **ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)** เป็นผลิตภัณฑ์ผลของฮ็อกเกี้ยนามู ที่เติบโตกลางป่าดงดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสำหรับคนที่ทำงานหนัก ดื่มเหล้า นอนดึก หรือเป็นไวรัสตับอักเสบบี ดับแข็ง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อให้ตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรัก
- จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในหมู่สาว ๆ ของกรุงโซล **ย่านมหาวิทยาลัยหญิงฮิวา (Ewha University)** ที่นี้จัดได้ว่าเป็นย่านสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ เพราะสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำหรับวัยรุ่นผู้หญิงโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นน่ารัก ๆ รองเท้ากีฬา เครื่องประดับสุดเจ๋ง และเครื่องสำอางค์คุณภาพดี ราคาไม่แพง
- เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู **ซัมแกทัง** หรือไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ที่แม่ครัวบรรจงคัดสรรไก่ที่มีอายุเพียง 45 วัน ภายในตัวไก่จะเต็มไปด้วยของบำรุงสุขภาพต่าง ๆ ได้แก่ รากโสม เม็ดพุทราแดง เก๋ากี้ เสรีฟทานละ 1 ตัว รับประทานพร้อมกับข้าวซึ่งบรรจุอยู่ในตัวไก่ และเสริมรสชาติด้วยเส้นอุด้งขาวบริสุทธิ์ (เพื่อเพิ่มรสชาติควรรีเสิร์ฟเส้นอุด้งลงไปในขณะที่น้ำซุ๊ปไก่กำลังเดือด) ปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือป่นของเกาหลี เสรีฟพร้อม "อินซัมจู" เหล้าดองโสมรสชาติกลมกล่อมไม่ฉุนแบบเกาหลีท่านละหนึ่งจอก
- นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ระหว่างทางแวะละลายเงินวอนที่ **ซูเปอร์มาร์เก็ต (พร้อมบริการ Pack ของฟรี !!)** ท่านจะได้เลือกซื้อของฝากแบบเกาหลีๆ หลากหลายชนิด เช่น ช็อกโกแลต, ขนม, ลูกอม, กิมจิ, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, สาหร่าย, ซอ, ตะเกียบ, พวงกุญแจ, ชุดน้ำชา ฯลฯ
- 17.40 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน กลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน **KOREAN AIR** (รับประทานอาหารดื่มและอาหารเย็นบนเครื่องบิน)
- 21.10 น. (เวลาประเทศไทย) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

EBLTK-STORY OF LOVE

กำหนดวันเดินทาง :

- มกราคม 2555 : 13-17, 27-31
มกราคม 2555 : 20-24 (เพิ่ม 2000 บาท)
กุมภาพันธ์ 2555 : 3-7, 10-14, 15-19,
มีนาคม 2555 : 2-6,3-7

อัตราค่าบริการ	มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554
- ผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)	34,900.-/ท่าน
- เด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)	33,900.-/ท่าน
- เด็กไม่นอนเตียง	32,900.-/ท่าน
- พักห้องเดี่ยว /SGL เพิ่มอีก	6,900.-/ท่าน
ราคารวมภาษีสนามบิน และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีชาร์ตเพิ่ม	

PACKAGE นี้รวม :

- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นทัศน اجرไป – กลับ, ภาษีสนามบินทุกแห่ง และ ภาษีน้ำมัน ไม่มีชาร์ตเพิ่ม

- ค่าอาหารทุกมื้อทั้งหมด 10 มื้อ และที่พัก 3 คืน (พักผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ดูแลท่านตลอดการเดินทางด้วยหัวหน้าทัวร์ (ในกรณีที่มีผู้เดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป) และไกด์ท้องถิ่นที่ประเทศเกาหลี พร้อมคนขับรถผู้ชำนาญเส้นทาง
- ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

PACKAGE นี้ไม่รวม :

- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินระบุไว้ (ท่านละ 20 ก.ก.)
- **ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ โดยประมาณท่านละ 20,000 วอน**
- **ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยประมาณท่านละ 5,000 วอน**
- ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ตัวเครื่องบินเป็นตัวราคาพิเศษ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่สามารถนำตัวมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
4. เที่ยวบิน ราคา และ รายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท คือคุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เราระบุไว้ในโปรแกรม
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทาง กรณีคณะเดินทางไม่ครบ 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. **หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง**
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศเกาหลี ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ **ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับตัวของท่านเอง** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการกรณีที่ท่านแยกตัวออกจากคณะในช่วงใดช่วงหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการส่วนนั้นได้ เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

การยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดต่อเนื่อง ยกเลิกทัวร์หลัง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป คืนเงินมัดจำ ยกเว้นสายการบินที่ต้องทำการออกตัวก่อนเดินทางก่อน 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในส่วนของตัวเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาตัวของสายการบินนั้นๆ (กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีมัดจำที่ปักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1– 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ (กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

****หมายเหตุ**** จองโดยมัดจำที่หนึ่งละ 5,000.- บาท (ช่วงปีใหม่ 10,000 บาท) ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
รับเพียง **กรุ๊ปละ 20 ท่าน** จองก่อนได้ที่หนึ่งก่อนคะ (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การจองหมายถึงลูกค้าที่จ่ายมัดจำแล้วเท่านั้น)